

**BÁO CÁO KẾT QUẢ**  
**Tuần 2 Tháng Thanh niên năm 2018**  
(từ ngày 5/3 đến ngày 13/3/2018)

-----

Tuần 2 của Tháng thanh niên năm 2018 với chủ đề “*Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước*” đã được các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện, thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, thanh niên. Kết quả triển khai cụ thể như sau:

**1. Công tác tuyên truyền**

Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tiêu biểu, như: *Kon Tum, Sóc Trăng và Yên Bái* đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh; *Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Quảng Ngãi, Nghệ An* tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn; các cơ sở Đoàn cấp huyện, thành phố của *Bến Tre* đã hoàn thành việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. *Ban Thanh niên Quân đội* chỉ đạo tổ chức 1.350 buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thanh niên Quân đội với chủ đề “*Thanh niên Quân đội xung kích rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và đảm bảo an toàn*”... Theo tổng hợp báo cáo từ 59/67<sup>1</sup> đơn vị, trong tuần 2, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho 1.472.664 đoàn viên, thanh niên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền về các mô hình, giải pháp hiệu quả, các tấm gương điển hình, người tốt việc tốt... đã được các cơ sở Đoàn chú trọng thực hiện, tiêu biểu, như: *Thanh Hóa* triển khai cuộc vận động “*Nói theo hành động dũng cảm cứu người của đoàn viên Hoàng Đức Hải*”.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động tuyên truyền thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi; biên tập các tin, bài viết, phóng sự về hoạt động Tháng Thanh niên phát trên hệ thống phát thanh - truyền hình, báo chí của

<sup>1</sup> Trong tuần 2 có 8 đơn vị chưa gửi báo cáo tuần về Trung ương Đoàn qua email: sangtaotre09@gmail.com, gồm: Bắc Giang, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bạc Liêu, Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Trong tuần 2, đã có thêm 8 đơn vị tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2018, gồm: Nam Định, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, Yên Bái, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hà Giang.

địa phương; website và mạng xã hội của các cơ sở Đoàn; tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên; hội diễn văn nghệ; tổ chức sinh hoạt truyền thông, thăm các địa chỉ đỏ...

Từ ngày 4/3 – 11/3 đã có 30 tin, bài, hình ảnh phản ánh về hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 của các tỉnh, thành Đoàn gửi và đăng tải trên website doanthanhnien.vn.

## 2. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên

Ngày 9/3/2018 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo và phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương và Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm xin ý kiến đối với dự thảo “*Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi*” trong các đối tượng thanh niên công nhân, công chức viên chức, học sinh sinh viên, thanh niên trên địa bàn dân cư.

Ngày 11/3 tại Nghệ An, Trung ương Đoàn đã chính thức phát động cuộc thi “*Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn lần thứ I*” năm 2018. Cuộc thi nhằm mục đích cổ vũ, khuyến khích, xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nói chung; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Một số đơn vị đã triển khai cuộc vận động “*Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo*” tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, như: *Kiên Giang, Cần Thơ, Nghệ An...* Các tỉnh, thành đoàn tích cực phối hợp với triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2018.

## 3. Tổ chức các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, như: xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nhà văn hóa, thấp sáng đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng; hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà nhân ái, nhà tránh lũ, các công trình cấp và chứa nước, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi... Trong tuần 2, các cấp bộ đoàn đã tổ chức tập huấn chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.891 thanh niên nông thôn; thực hiện 5.686 công trình thanh niên với tổng giá trị thực hiện ước tính 37,2 tỷ đồng.

Trong tuần, các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh đã được các cơ sở Đoàn khu vực đô thị tập trung triển khai thực hiện, như: tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường tự quản thanh niên, tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông... tiêu biểu như: *TP. Hồ Chí Minh* tổ chức lễ khởi động hành trình “*Cùng bạn đến trường an toàn*”; *Đà Nẵng* đăng cai tổ chức các hoạt

động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “*An toàn giao thông cho trẻ em*”<sup>2</sup>...

Trong tuần, hoạt động “*Ngày chủ nhật xanh*” được các cơ sở Đoàn đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả; một số tỉnh, thành đoàn đảm bảo triển khai đồng loạt hoạt động “*Ngày chủ nhật xanh*” trên địa bàn gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xóa các điểm đen về rác... tiêu biểu như: **Bình Định, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai, Đồng Tháp**. Trong tuần 2, các cấp bộ Đoàn đã trồng mới được **641.348** cây xanh.

Một số tỉnh, thành đoàn đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2018. Trong tuần, **Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh** đã tổ chức Lễ ra quân phát động chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 với chủ đề “Connect to Earth” với sự tham gia của 2.000 tình nguyện viên.

#### 4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện thông qua các hoạt động: hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm; củng cố và phát triển các mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, như tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; thông tin, tư vấn cho thanh niên kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp... tiêu biểu như: **Đà Nẵng** tổ chức khóa tập huấn về “*tinh thần doanh nhân xã hội dành cho thanh niên*” cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố; **Yên Bái** tổ chức triển khai dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số; **Thanh Hóa** tổ chức trao nguồn vốn từ chương trình “*Tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp*” cho 6 huyện... Kết quả trong tuần 2, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ **17,6** tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên.

#### 5. Các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân

Trong tuần 2, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho **32.651** người dân; sửa chữa, xây dựng mới nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn với số tiền trên **5,8** tỷ đồng.

Hoạt động “*Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính*” được nhiều tỉnh, thành đoàn và cơ sở đoàn khối các cơ quan đảm bảo thực hiện, tiêu biểu như: **Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Quảng Trị, Quảng Ninh, Đồng Tháp**...

6. Trong tuần, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) gắn với

<sup>2</sup> Ngày 10/3 tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn đã phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”. Tại chương trình, Trung ương Đoàn, Ủy ban ATGT Quốc gia, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Honda Việt Nam đã trao 1.000 mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình đi bộ đồng hành tuyên truyền an toàn giao thông...

nhiều hoạt động cụ thể, như: tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức nói chuyện chuyên đề, hành trình về nguồn, tổ chức hội trại truyền thống... Công tác chuẩn bị tổ chức Ngày đoàn viên năm 2018 và công tác phát triển mới được chú trọng thực hiện, đã có 35.567 đoàn viên mới được kết nạp. Các cơ sở Đoàn đã phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các tỉnh, thành phố và các địa phương tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018, Ngày hội tòng quân thiết thực, hiệu quả.

7. Các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên được các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện. Một số tỉnh, thành đoàn đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ... tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, tiêu biểu như: **Phú Yên** tổ chức 10 chương trình tư vấn hướng nghiệp với chủ đề “*hiểu mình – hiểu nghề – sáng tương lai*” cho học sinh tại 10 trường THPT trên địa bàn; **Quảng Bình** tổ chức 32 buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại 32 trường THCS, THPT; **Bình Định** phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình “*Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2018*” cho 3.500 học sinh khối 12... Kết quả trong tuần, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho 176.045 thanh thiếu niên.

Nhiều tỉnh, thành đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên; tổ chức hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm..., tiêu biểu như: **TP. Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Cần Thơ, Bình Dương, Kiên Giang, Quảng Nam**<sup>3</sup>.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi được triển khai thực hiện gắn liền với việc phát huy vai trò của các Nhà thiếu nhi trong tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng cho các em thiếu nhi; tổ chức tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em; nâng cấp và xây dựng mới các sân chơi, điểm vui chơi thiếu nhi; tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà khăn quàng đỏ... Kết quả trong tuần 2, các cấp bộ Đoàn đã nâng cấp và sửa chữa trên 200 sân chơi thiếu nhi với tổng giá trị thực hiện là 2,3 tỷ đồng.

### 8. Một số hoạt động trọng tâm trong tuần 3 Tháng Thanh niên

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

<sup>3</sup> Ngày 10/3 tại TP. Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã khởi động chương trình “*Tiếp sức người lao động năm 2018*”. Chương trình năm 2018 có sự liên kết, phối hợp giữa các trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên và các tỉnh, thành đoàn tại 14 tỉnh, thành trong cả nước, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Đắk Nông, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Vĩnh Long, Gia Lai, An Giang, Long An.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).
- Hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.
- Chỉ đạo tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”, “Ngày chủ nhật xanh”.
- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”.

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- BTV các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu CNĐT, VP.

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Xuân Hùng